

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓ ชั้น ๙
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒
กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>วาระที่ ๑.๑.๑ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน และ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี</p>	<p>ที่ประชุมรับทราบ</p>
<p>วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง การแนะนำกรรมการสภาสถาบัน วิทยาลัยชุมชน</p>	<p>ที่ประชุมรับทราบ</p>
<p>วาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง แผนกลยุทธ์การศึกษาของ วิทยาลัยชุมชนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)</p>	<p>ที่ประชุมรับทราบ และเห็นสมควรให้นำประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะข้างต้น เป็นข้อมูลประกอบการสร้างฉันทะร่วมระหว่างกรรมการสภาสถาบัน กับผู้บริหารและสภาวิทยาลัยชุมชน เพื่อกำหนดนโยบาย/ทิศทางการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป</p>
<p>วาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</p> <p>วาระที่ ๒.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การดำเนินงานและการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบัน วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">แต่งตั้งนางสาววนิดา สุภัทรกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองแผนงานและงบประมาณ ให้ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนคนหนึ่งเป็นเลขานุการ สภาสถาบัน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติม ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบัน วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน อนุกรรมการ และผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นอนุกรรมการ

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๒.๒ เรื่อง การขอความเห็นชอบการได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ	<p>และเลขานุการ พร้อมมอบหมายสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอชื่อบุคคล เพื่อเป็นอนุกรรมการ และเสนอนายกสภาสถาบันลงนามแต่งตั้งต่อไป</p> <p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">เห็นชอบทะเบียนแสดงตำแหน่งผู้บริหารในสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวนรวม ๘๔ ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘เห็นชอบให้ผู้ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตามทะเบียนตำแหน่งในข้อ ๑ มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนดโดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินที่สถาบันได้รับการจัดสรรมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการจัดทำประกาศทะเบียนแสดงตำแหน่งในสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่สภาสถาบันเห็นชอบ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินจากสำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังต่อไป
วาระที่ ๒.๓ เรื่อง อนุมัติการให้อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">เห็นชอบอนุมัติการให้อนุปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ๕ แห่ง จำนวน ๑๕๑ คน ดังนี้<ol style="list-style-type: none">วิทยาลัยชุมชนตาก จำนวน ๑ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๑ คน<ol style="list-style-type: none">หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ๑ คนวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จำนวน ๒ คน<ol style="list-style-type: none">หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒ คนวิทยาลัยชุมชนสตูล จำนวน ๕ คน<ol style="list-style-type: none">หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑ คนหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ๑ คนหลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๑ คนหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ คน

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

๔. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จำนวน ๔๕ คน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑ คน
๔.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ๑ คน
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๔๔ คน
๔.๒ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒๖ คน
๔.๓ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ๑ คน
๔.๔ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ๑๗ คน
๕. วิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน ๙๘ คน
๕.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ๙๓ คน
๕.๒ หลักสูตรอนุปริญญาสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒ คน
๕.๓ หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ คน
๕.๔ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ๑ คน

และให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนาม
ไว้อนุปริญญาต่อไป

๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการมอบ
อำนาจให้สภาวิทยาลัยชุมชนในการอนุมัติอนุปริญญา หรืออาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สำเร็จการศึกษานุปริญญาของวิทยาลัย
ชุมชนก่อนเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วาระที่ ๒.๔ เรื่อง ปฏิทินการประชุมสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดวันและเวลาการประชุมสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่หนึ่งของทุกเดือน เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวรัชันต์ ไชยสุวรรณ
นางสาวพุทธชาติ วัฒนวิมลกร
ผู้จัดทำมติย่อการประชุม
นางสาววนิดา สุภัทรกุล
ผู้ตรวจมติย่อการประชุม